

**TRUNG TÂM THÔNG TIN - BỘ XÂY DỰNG**

**TỔNG HỢP TIN BÁO CHÍ VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  
TUẦN TỪ 03/01/2017 – 06/01/2017**

*Kính gửi:*

Trung tâm Thông tin kính gửi Ông/bà Bản tổng hợp tin tức đăng trên báo chí về hoạt động xây dựng tuần từ ngày 03/01/2017 – 06/01/2017 như sau:

• **Tin trong ngành xây dựng: tổng số có 06 bài với các nội dung cụ thể gồm:**

1.Văn bản pháp quy:	có 01 bài.
2.Xây lắp-An toàn kỹ thuật xây dựng:	có 01 bài.
3.Quy hoạch-Kiến trúc:	có 0 bài.
4.Hạ tầng kỹ thuật:	có 0 bài.
5.Phát triển đô thị:	có 01 bài.
6.Nhà ở và công sở:	có 01 bài.
7.Thị trường Bất động sản:	có 0 bài.
8.Vật liệu xây dựng:	có 02 bài.
9.Vấn đề - Sự kiện:	có 0 bài.

• **Tin tham khảo, liên quan**

Tổng số có 21 bài

• **Tin trên các báo điện tử**

Tổng số có 17 bài

**MỘT SỐ BÀI ĐÁNG LƯU Ý**

**I. Các Vấn đề - Sự kiện - Dư luận xã hội:**

- “**Giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 hơn 1 triệu tỉ đồng**”, báo Thanh niên, ngày 2/1/2017, tác giả: M.Phương

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động xây dựng trong năm 2016 đạt khá nhờ giá VLXD ổn định, mặt bằng lãi suất thấp cùng sự cải thiện của thị trường BĐS. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1,08 triệu tỉ đồng. Trong đó giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 428.600 tỉ đồng, công trình nhà không để ở đạt 188.100 tỉ đồng, công trình kỹ thuật dân dụng đạt 344.300 tỉ đồng, hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 128.300 tỉ đồng. Nếu tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 ước tính tăng 10,1% so với năm 2015.

- **“Hàng trăm dự án nghỉ dưỡng mọc lên, hạ tầng giao thông Nha Trang đang quá tải”, <http://cafef.vn>, ngày 31/12/2016, tác giả: Đăng Khải**

Tại TP Nha Trang, hàng trăm DA khu nghỉ dưỡng đang "chạy đua" tiến độ, hệ quả đang làm hạ tầng giao thông xuống cấp trầm trọng. Tính riêng khu vực Bắc Cam Ranh hiện đang có 45 DA đang triển khai xây dựng, trong đó có 7 DA khu đô thị và số còn lại là DA nghỉ dưỡng ven biển. Đó là chưa kể từ đầu năm đến nay, lượng DA này được cấp phép xây dựng khá dày tại khu trung tâm thành phố, kéo theo nhiều vấn đề về ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm tiếng ồn... Theo đó, từ giữa năm 2015 đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn TP tương đối phức tạp, ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra do các loại phương tiện trên địa bàn tăng nhanh, trong khi đó, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp.

- **“Tiếp tục áp lãi suất 5% cho gói 30.000 tỷ đồng”, báo Tuổi trẻ, ngày 4/1/2017, tác giả: A.H**

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng. Theo đó, với những khoản vay giải ngân hoàn tất trước ngày 31/12/2016 người vay sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5%/năm, áp dụng trong năm 2017. Đây cũng là mức lãi áp dụng cho gói 30.000 tỷ đồng trong năm 2016. Theo quy định, lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng được NHNN công bố hằng năm, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm. Trước đó, NHNN đã kết thúc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng vào ngày 31/12/2016.

- **“Khánh Hòa: Nha Trang thiếu trầm trọng nhà ở xã hội”, <http://vtv.vn>, ngày 3/1/2017**

Tại TP Nha Trang, phân khúc NOXH dành cho người thu nhập thấp thiếu trầm trọng. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho TP luôn trong tình trạng khan hiếm NOXH phải kể đến là vị trí xây dựng - yếu tố luôn được nhiều khách hàng đặt lên hàng đầu thì vì nhiều lý do, đa phần các DA NOXH thường cách trung tâm TP khá xa, dẫn đến việc không mấy khách hàng chọn mua căn hộ tại những DA này. Theo thống kê, có khoảng 3.000 trường hợp có nhu cầu mua NOXH tại TP nhưng thực tế chỉ mới đáp ứng 20% nhu cầu.

- **“Hà Nội đang trả giá vì băm nát quy hoạch”, báo Tiền phong, ngày 5/1/2017, tác giả: Tú Anh**

Chiều 4/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đến giờ chúng ta phải trả giá vì đã băm nát quy hoạch Hà Nội. Năm qua, những khu đất 5-7 ha cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư. Ông cho rằng, việc phát triển quy hoạch của Hà Nội có những vấn đề đang đi chệch hướng...

Trước những tồn tại của quy hoạch đô thị, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp với các quận, huyện thực hiện đúng theo lộ trình quy hoạch TP đã giao. Cụ thể, phải tạo ra bộ mặt đô thị theo đúng lộ trình: Trồng cây xanh, hạ cấp ngầm, chỉnh trang ánh sáng, chỉnh trang mặt tiền, lát lại vỉa hè.

- **“Bất động sản chạy đua... chín ép”, báo Kinh tế & Đô thị, ngày 5/1/2017, tác giả: Vân Hằng**

Nắm bắt được tâm lý của đại đa số người Việt muốn “an cư đón Tết”, không ít doanh nghiệp BĐS có DA bàn giao vào quý I/2017 đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, cam kết “về đích” trước dự kiến để “hút” dòng tiền cuối năm. Thực tế này dẫn đến tình trạng nhiều cư dân nhận nhà mới khi công trình chưa nghiệm thu, vẫn đang ngổn ngang thi công, hoàn thiện những phần hạng mục còn lại. Đơn cử như DA D'. Le Pont D'or – Hoàng Cầu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang tích cực quảng bá tiến độ DA thi công thần tốc, nhiều lần hứa hẹn bàn giao vượt cam kết như một chiêu hút khách.

Khách hàng hoàn toàn có quyền không ký vào biên bản bàn giao nếu chủ đầu tư không hoàn thành được những yêu cầu về diện tích căn hộ, PCCC... Trường hợp này chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Theo chuyên gia phân tích: Bàn giao sớm các căn hộ cho khách hàng khi công trình vẫn còn nhộm nhoộm thi công các hạng mục quan trọng, chưa có nghiệm thu là đẩy rủi ro cho người mua nhà. Cho nên, các chủ đầu tư chưa có thương hiệu không nên “vượt tiến độ” DA.

- **“HN: Đâu rồi đô thị vệ tinh”, báo Kinh tế đô thị, ngày 6/1/2017, tác giả: Vân Hằng**

Theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại quyết định số 1259/QĐ-TTg, HN phát triển thêm chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh (Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn). Theo các chuyên gia, việc cấp bách hiện nay phải sớm phát triển rõ nét “hình hài” 5 đô thị vệ tinh tại HN để giảm sức ép cho khu vực trung tâm, nhưng để hiện thực hóa các đô thị này vẫn còn là giấc mơ “xa vời”. Các chuyên gia Quy hoạch – Kiến trúc cho rằng, yêu cầu phát triển đô thị vệ tinh đã nhiều lần được đặt ra, song ít “động đậy”, vẫn nằm trên bản vẽ quy hoạch mà chưa đi vào thực tế cuộc sống. Giãn dân, hạn chế phát triển trong khu vực nội đô cần tiến hành đồng bộ với những giải pháp phát

triển khu vực ngoại ô và các đô thị vệ tinh theo cơ chế “trong đây, ngoài hút” thì mới có hiệu quả.

- **“TP.HCM: Cần chiến lược khai thác không gian ngầm”**, <http://hanoimoi.com.vn>, ngày 6/1/2017, tác giả: Nguyễn Lê

Theo các chuyên gia, xây dựng, khai thác và sử dụng không gian ngầm đô thị là một xu hướng tất yếu tại các thành phố lớn hiện nay. TP.HCM đang ngày càng chật chội và khan hiếm diện tích mặt đất, việc xây dựng các công trình ngầm được xem là bài toán kinh tế, hiệu quả nhất.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), quy hoạch không gian ngầm là một nội dung của quy hoạch xây dựng đô thị. Khi quy hoạch đô thị, phải căn cứ vào nhu cầu, tầm nhìn phát triển của thành phố để quy hoạch không gian ngầm. Việc quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu sẽ tránh rời rạc, giúp kết nối giữa công trình trên mặt đất và công trình ngầm, tăng hiệu năng khai thác, sử dụng...

## **II. Về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành:**

- **“Bộ Xây dựng công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng”**, <http://tinnhanhchungkhoan.vn>, ngày 2/1/2016, tác giả: Việt Dương

Ngày 19/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m<sup>3</sup> tường xây gạch, 1m<sup>2</sup> lát gạch ...), hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...), phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

- **“Thanh tra chiến lược phát triển nhà ở quốc gia”**, báo Tiền phong, ngày 4/1/2017, tác giả: Ngọc Mai

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố quyết định lập đoàn thanh tra chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, chia thành 8 đoàn. Các đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia trên địa bàn các tỉnh, TP trên cả nước. Theo đó, đoàn sẽ thanh tra kết quả thực hiện chiến lược nhà ở giai đoạn 2011-2015. Kết quả thực hiện năm 2016, chiến lược hành động thực hiện nhà ở quốc gia giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh đó, thanh tra sẽ kiểm tra thực

địa, phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách trong thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, nhất là sử dụng gói hỗ trợ vốn vay phát triển NOXH 30.000 tỷ đồng.

- **“Khai thác mỏ đá ở Lạng Sơn: Quá nhiều sai phạm”**, báo Đại đoàn kết, ngày 4/1/2017, tác giả: Đức Sơn

Mới đây, qua thanh tra 60 mỏ đá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngành chức năng phát hiện có 8 mỏ đã hết hạn khai thác theo giấy phép nhưng chưa có quyết định đóng cửa mỏ. 4 mỏ quá thời hạn 12 tháng chưa xây dựng cơ bản, chưa khai thác. Nhiều đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về nộp tiền cấp quyền khai thác đối với Nhà nước thời gian từ năm 2014 đến nay.

Thanh tra Bộ Xây dựng khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn chưa kiên quyết trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định đối với các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường không thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định nhưng vẫn lưu thông trên thị trường. Tại thời điểm thanh tra chỉ có 5 đơn vị khai thác đá thực hiện công bố hợp quy theo quy định, các đơn vị khai thác hầu hết chưa công bố hợp quy sản phẩm theo quy định nhưng vẫn lưu thông trên thị trường và chưa có cơ quan chức năng nào xử lý theo quy định của pháp luật.

- **“Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy: Thị trường BĐS 2017 lệch pha cung cầu”**, <http://www.doisongphapluat.com>, ngày 4/1/2017, tác giả: Hoàng Hà

Theo ông Đỗ Đức Duy- Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận định: Năm 2017 thị trường BĐS sẽ vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên xuất hiện biểu hiện lệch pha cung cầu, trong đó đã có biểu hiện dư cung BĐS nhà ở phân khúc trung cấp và cao cấp trong khi nguồn cung phân khúc NOXH và NỐTM giá rẻ đang thiếu rất nhiều. Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo Bộ xây dựng cùng với các Bộ ngành liên quan sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và kiểm soát đối với phân khúc BĐS trung cấp và cao cấp đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các chính sách đồng thời hỗ trợ NOXH và NỐTM giá rẻ để giải quyết lệch pha cũng cầu giúp cho thị trường phát triển ổn định lành mạnh.

- **“Để có chứng chỉ hành nghề xây dựng, phải thi trắc nghiệm”**, báo Tiền phong, ngày 5/1/2017, tác giả: Ngọc Mai

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề), được công bố công khai để cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

- **“Bộ Xây dựng ủng hộ bà con vùng bão lũ”**, báo Đại đoàn kết, ngày 6/1/2017, tác giả: Ngân Hà

Ngày 5/1, tại Hà Nội, UB TƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 65 triệu đồng từ đại diện Bộ Xây dựng ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Bộ Xây dựng cho biết, tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ của Bộ Xây dựng, trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bộ Xây dựng ủng hộ 65 triệu đến đồng bào vùng lũ. Đồng thời, mong muốn UB TƯ MTTQ Việt Nam sớm chuyển số tiền này đến bà con vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

- ***“Bộ Xây dựng trao Bằng khen cho tập thể cán bộ, phóng viên Đại đoàn kết”***, báo Đại đoàn kết, ngày 6/1/2017, tác giả: M.Loan

Ngày 5/1, Báo Đại Đoàn Kết đã vinh dự đón đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Đỗ Đức Duy thay mặt lãnh đạo Bộ dẫn đầu tới thăm và chúc mừng Cứu Quốc – Đại Đoàn Kết nhân dịp kỷ niệm 75 năm Báo ra số đầu tiên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 3/1/2017 tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể báo Đại Đoàn Kết vì “Đã có đóng góp tích cực cho công tác thông tin truyền thông ngành Xây dựng” và Quyết định số 02/QĐ-BXD ngày 3/1/2017 tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng” cho Nhà thơ – Tổng biên tập Đặng Hồng Quang.

- ***“Kỷ niệm 87 năm Ngành truyền thống ngành xi-măng Việt Nam”***, báo Nhân dân, ngày 6/1/2017, tác giả: PV

Ngày 5/1, tại TP Hải Phòng, TCty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) đã tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành xi măng VN (8/1/1930 – 8/1/2017) và trao đuốc lửa truyền thống năm 2017 của ngành từ Cty xi-măng Vincem Hải Phòng sang Cty xi-măng Vincem Hoàng Thạch. Suốt 87 năm qua, ngành xi-măng đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đến nay, ngành xi-măng có hơn 100 đơn vị thành viên, cung cấp đủ xi-măng cho thị trường nội địa, đồng thời cung ứng lượng lớn xi-măng, clanh-ke cho thị trường nước ngoài. Năm 2017, TCty phân đầu sản xuất hơn 40 triệu tấn xi-măng và clanh-ke, doanh thu hơn 35 nghìn tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động với mức bình quân từ 11 triệu đồng/người/tháng trở lên.

- ***“Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ thể tham gia thị trường bất động sản ngày càng mở rộng”***, <http://baodautu.vn>, ngày 6/1/2017, tác giả: Quang Hưng

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cho biết, các chủ thể tham gia thị trường BĐS ngày càng mở rộng và phát triển theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Nhiều doanh nghiệp đã định hình và từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu trong từng lĩnh vực hoạt động, loại hình, phân khúc sản phẩm, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã chuyển mạnh sang phát triển các DA

NÓXH. Theo ông Duy, các chủ đầu tư ngày càng hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 63 DA đăng ký chuyển đổi từ NÓTM sang NÓXH với quy mô xây dựng khoảng 42.370 căn hộ.

### **III. Về chất lượng công trình, thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư, XD CB....:**

- **“Nghệ An: Trường hơn 14 tỷ, chưa sử dụng đã xuống cấp”**, báo Gia đình và Xã hội, ngày 3/1/2017, tác giả: Thiên Ân

Dự án Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện Nam Đàn (tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được đầu tư xây dựng hơn 14 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành một số hạng mục cơ bản. Được biết, DA do UBND huyện Nam Đàn làm chủ đầu tư, được khởi công năm 2011 và hoàn thành đầu năm 2016. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, công trình vẫn chưa đi vào sử dụng và có những dấu hiệu xuống cấp.

Trưởng BQL dự án huyện Nam Đàn cho biết, công trình này mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng các nhà xưởng, mở rộng và xây dựng khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, tất cả đều trong giai đoạn cầm chừng vì hết nguồn vốn, đang chờ kêu gọi. Trước mắt, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các nhà đầu tư để hoàn thành các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, việc có thể hoàn thành sớm hay muộn còn phụ thuộc vào nguồn vốn kêu gọi được.

- **“Đà Nẵng: Cơi nới trên công trình lán không gian chung”**, báo Tuổi trẻ, ngày 4/1/2017, tác giả: Trường Trung

Sự việc xảy ra tại công trình khách sạn Hàng Không (62 Thái Phiên, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Theo phản ánh của các hộ dân tại hẻm 62 Thái Phiên, công trình này xây dựng lán phần ban công từ tầng 3-8 ra hẻm này hơn 0,8m vào thời điểm trước năm 1997. Thời điểm ấy, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã đề các chủ đầu tư và các hộ dân tự thỏa thuận bồi thường nên công trình không bị tháo bỏ. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12/2016, khách sạn này được chủ đầu tư (Cty CP Hoàng Long Yên) cải tạo. Cty đã cho cơi nới phòng và xây dựng trên phần ban công sai phép nới trên khiến người dân tại hẻm phản ứng. Từ tầng 3 của khách sạn đã xây xong tường gạch thô; lán ban công đã được xây chồng lên nối thành bức tường lán ra không gian hẻm... Thanh tra Sở Xây dựng đã đề nghị phía chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ giấy phép liên quan để có hướng xử lý, nhưng đến nay Cty vẫn chưa liên hệ được.

- **“Lạng Sơn: Cầu gần 60 tỷ “bỏ hoang” vì chưa có đường dẫn”**, báo Pháp luật VN, ngày 5/1/2017, tác giả: Bùi Anh

Cầu vượt Ga đường sắt Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, H.Cao Lộc, Lạng Sơn) được xây dựng từ năm 2004 với số vốn gần 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên đến năm 2008, chủ đầu tư mới làm xong các hạng mục cầu vượt, kè

suối và đường dẫn lên cầu ở phía Nam. Mặc dù hoàn thành 8 năm nay, nhưng đường dẫn lên cầu ở phía Bắc dài hơn 200m vẫn chưa có nên cầu chưa đưa vào sử dụng. Việc xây dựng dở dang rồi bỏ hoang gần 10 năm qua khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, làm ăn kinh doanh không ổn định, nhà hỏng cũng không sửa chữa được vì đất nằm trong DA. Chủ đầu tư cho biết, do vướng 25 hộ dân và 1 miếu thổ công của dân cư chưa có kinh phí để GPMB. BQL đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ TĐC đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời hoàn thiện các hạng mục để đưa cầu vượt vào sử dụng, tránh lãng phí và đảm bảo cuộc sống của người dân.

- **“Đà Nẵng: Sập tường, 4 người thương vong”**, báo Sài Gòn giải phóng, ngày 5/1/2017, tác giả: Nguyễn Khôi

Ngày 4/1, tại công trình tháo dỡ tòa nhà Báo Đà Nẵng (cũ), số 42 Trần Phú, TP Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường làm 4 người chết và bị thương. Theo ghi nhận, 1 nhóm công nhân đang dùng máy đào tháo dỡ tòa nhà 3 tầng để giao mặt bằng phục vụ hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn thì 1 mảng tường lớn bất ngờ bị sập. 2 nạn nhân tử vong đều là công nhân của Cty CP Chiến Dũng (Đà Nẵng); 2 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ HỮU LỰC**